



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
9 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 8 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,983 ราย ผู้ป่วยสะสม 756,505 ราย รักษาหายเพิ่ม 18,503 ราย รักษาหายสะสม 535,515 ราย ยังรักษาอยู่ 214,786 ราย มีอาการหนัก 5,157 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,070 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 138 ราย เสียชีวิตสะสม 6,204 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 20,478,635 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 203,403,765 ราย เสียชีวิต 4,306,915 ราย รักษาหาย 182,701,829 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ เวียดนาม พบผู้ป่วยวันเดียวเกือบหมื่นราย ฝรั่งเศส ชุมชนทั่วประเทศสัปดาห์ที่ 4 ประท้วงไปรับรองสุขภาพสกัดโควิด **สหรัฐฯ** ป่วยโควิดเฉลี่ย 1 แสนคนต่อวันต่อเนื่อง อินเดีย อนุมัติให้ฉีดวัคซีนจอห์นสันฯ เพิ่มเดียว **กัมพูชา** ฉีดวัคซีนโควิดโดส 3 ให้บุคลากรด่านหน้าตามแนวชายแดนไทย **ซาอุดีอาระเบีย** จ่าย 4.4 ล้าน ชดเชยบุคลากรสาธารณสุขเสียชีวิตเพราะโควิด

ประเด็นสำคัญ

1.การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ประชาไท, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, thailandplus, thaigov, sondhitalk, wotkpointtoday, thebangkokinsight)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวว่า การจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ 7 แสนโดส เริ่มทยอยจัดส่งตั้งแต่ 3 ส.ค. ไปรพ.ใหญ่ 170 แห่งใน 77 จังหวัด เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. เร็วกว่ากำหนดที่วางไว้ ขณะนี้ฉีดแล้ว 5.7 หมื่นโดส พบอาการปวด บวม ร้อน และไข้เล็กน้อย ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ได้ให้สำรวจจำนวนที่ต้องการอีกครั้งเนื่องจากบางรพ.มีบุคลากรด่านหน้าจากใบใหม่ หรือได้รับมอบหมายให้ทำงานด่านหน้าเพิ่มขึ้น เพื่อแจ้งมาที่กรมควบคุมโรคจัดส่งวัคซีนให้เพิ่มเติมลือตัดไปในสัปดาห์หน้า ยืนยันส่งครบตามสำรวจแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด

-องค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น ออกแถลงการณ์ว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ลงชื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ 1,400 คน แต่ได้รับเพียง 700 โดส ทั้งที่เป็นการขอตรงตามเกณฑ์ที่สธ.กำหนด ด้าน นพ.สสจ.ขอนแก่น ชี้แจงว่า จ.ขอนแก่น ขอจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า 17,035 คน ได้รับรอบแรก 9,480 โดส โดยรพ.ขอนแก่นขอรับเพิ่ม 3 รวม 1,400 คน รพ.ศรีนครินทร์ 5,200 คน คณะทำงานต้องจัดสรรไปในระดับอำเภอหรือรพ.ต่างๆ เฉลี่ยตามที่ได้รับมาแต่ละรอบ ซึ่งในรอบแรก รพ.ขอนแก่นได้รับ 700 คน เท่ากับร้อยละ 50

สื่อที่นำเสนอ : facebook, twitter

-เพจ CSI LA โพสต์ว่า มีพยาบาลออกมาให้ข้อมูลว่า ในหน่วยงาน 90% ไม่มีชื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ แต่มีข่าวว่ามีกลุ่มที่ไม่ใช่ด่านหน้าและไม่เข้าเกณฑ์มีรายชื่อได้รับวัคซีน

2.งานวิจัยฟ้าทะลายโจรลดปอดอักเสบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, amarintv, kapook, sanook, newtv, thebangkokinsight

-นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว โพสต์เฟซบุ๊กกรณีงานวิจัยฟ้าทะลายโจรช่วยลดปอดอักเสบในผู้ป่วยโควิด ว่า จำเป็นต้องมีกรวิจัยรักษาโควิด 19 ด้วยฟ้าทะลายโจรซ้ำด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น พร้อมขอถอนคำพูดก่อนหน้านี้ที่งานวิจัยมีผลแล้ว

3.รพ.ให้ ER ดูแลผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Nutty Nattaporn" โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า เดือน ก.ค. มีผู้ป่วยโควิดรอ Admit 20-30 กว่าเคส ล่าสุดเดือน ส.ค. รอ Admit 40 กว่าเคส มากกว่า ward ผู้ป่วยในแต่ละแผนก ซึ่งหน้าที่ของ ER คือดูแลผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤติ แล้วส่งต่อให้แผนกเฉพาะทางดูแล แต่ที่นี้ให้ ER ดูแลผู้ป่วยโควิดที่รอ Admit ทั้งที่พยาบาล ER ควรได้ดูแลผู้ป่วยที่ฉุกเฉินจริงๆ เพื่อช่วยให้คนไข้มีชีวิตรอดมากขึ้น ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาด้วย

4.ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตระหว่างกลับภูมิลำเนา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ผู้ป่วยโควิดหญิงจาก จ.นครปฐม จะกลับไปรักษาที่บ้านเกิด จ.ตรัง ช็อกเสียชีวิตระหว่างทางที่ จ.สุราษฎร์ธานี ทางอำเภอ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ร่วมกับสสจ. รพ. กุภัย และผู้นำท้องถิ่น ต้องจัดการฌาปนกิจ เก็บกระดูกและจัดการโอมรณบัตรให้

5.มาตรการดูแลเด็กป่วยโควิด-กำพร้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์มติชน

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พบร่วมกับ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การดูแลผู้ป่วยโควิดที่เป็นเด็กอย่างต่อเนื่อง ส่วนเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและไม่มีคนดูแล เนื่องจากพ่อแม่/ผู้ปกครองติดเชื้อโควิด 19 จะประสานเพื่อไปอยู่ที่สถานกักตัวของรัฐ 14 วัน และหากผู้ปกครองยังรักษาไม่หายหรือยังไม่สามารถดูแลเด็กได้ เด็กจะได้รับการดูแลในสถานสงเคราะห์จนกว่าผู้ปกครองจะมีความพร้อม กรณีเด็กกำพร้าเนื่องจากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 จะให้การช่วยเหลือในระยะยาวด้วย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์รับเด็กที่ผู้ปกครองเสียชีวิตจากโรคโควิดเป็นเด็กนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ พม. จะดำเนินการประสานขอทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าทั้งหมด

6.ป้ายมอวัคซีน Pfizer ให้จังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์ amarintv, pptvhd36, INN, bbc, newtv, topnews, Line, twitter)

-มีการแชร์ภาพป้ายขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มอบวัคซีน Pfizer ให้บุคลากรทางการแพทย์ จ.สวสวรรค์ มีผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่ว่าวัคซีน Pfizer ได้รับบริจาคจากสหรัฐฯ แต่ทำไมถึงขึ้นป้ายว่านายอนุทินเป็นผู้มอบให้

-นพ.อดิสรณ์ วรรณะศักดิ์ นพ.สสจ.นครสวรรค์ ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า พื้นที่ทราบว่านายอนุทินจะมาตรวจเยี่ยมการควบคุมโรคระบาดและให้กำลังใจคนทำงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รพ.จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ล็อตการบริจาคจากสหรัฐฯ ผู้บริหารจึงเห็นว่าจะให้รมว.สธ.เป็นผู้แทนในการส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจ จึงมีการทำป้าย แต่ทีมตรวจสอบสถานที่เห็นว่าไม่เหมาะสมและอาจมีการโยนไปเป็นประเด็นทางการเมืองได้ จึงให้นำลงทันทีก่อนที่รมว.สธ.จะมาถึง

7.แนะเปิดให้เอกชนนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กลุ่มเส้นด้าย ขอให้เอกชนนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์แบบ Fast Track เพื่อแก้ปัญหาขาดยา หลังพบผู้ป่วยทำ Home Isolation 90% ไม่ได้รับยา

8.ติดเชื้อทั้งครอบครัว 11 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-จ.นนทบุรี ชอยประเสริฐอิสลาม 38/1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด มีครอบครัวติดเชื้อ 11 คน และ 2 คน มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ขอให้หน่วยงานรับไปรักษา ส่วนชาวบ้านในชุมชน ขอให้สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อเกรงว่าถ้าเข้าไปอาจจะติดโควิดทั้งซอย

9.บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผอ.รพ.วาปีปทุม อนุมัติสั่งการปิดรพ.วาปีปทุม วันที่ 7 - 10 ส.ค. 2564 หลังพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิดและจนท.สัมผัสเสี่ยงสูงหลายราย ขณะที่รพ.มีผู้ป่วยสะสมถึง 516 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-รพ.นาเชือก จ.มหาสารคาม แพทย์ติดเชื้อโควิด ประกาศงดให้บริการ 5 แผนก ห้องฉุกเฉินรับเฉพาะอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินเท่านั้น เริ่มวันที่ 9 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

10.กรมอนามัยแนะวิธีมีเพศสัมพันธ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.พีระยุทธ สาณกุล ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ แนะนำ 9 ข้อปฏิบัติมีเพศสัมพันธ์ช่วงโควิดระบาด สวมหน้ากากอนามัยอย่าใช้ทำหน้าเข้าหากัน งดจูบ ออรัลเซ็กซ์ ประตูล้าง แบบกลุ่มหรือสลักคู่นอน ล้างมืออาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย ทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่นอน และทิ้งถุงยางอนามัยอย่างมิดชิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ข้อความว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงจาก สธ. และประสงค์ให้ใส่ชุดประดาน้ำมีเพศสัมพันธ์

11.เครียดจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สน.บางเขน รับแจ้งเหตุชายปิ่นระเปียงกระโดดลงจากอาคารได้รับบาดเจ็บ ที่บ้านเลขที่ 93 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. สอบสวนทราบว่า เครียดเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด กำลังไปลาออกจากงาน อยู่ระหว่างรอภรรยามารับไปกักตัวที่ จ.บุรีรัมย์

12.เสียชีวิตหลังฉีดแอสตรา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-จ.ชลบุรี หญิงอายุ 64 ปี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา ลูกติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะแม่แม่มีโรคเบาหวาน และความดันแต่ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง รพ.ระบุงสาเหตุเสียชีวิตว่าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว สันนิษฐานจากพยาธิสภาพของตับ ต้องรอผลอย่างละเอียดอีก 64 วัน ว่าเกี่ยวเนื่องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่</p> <p>13. บุหรี่ไฟฟ้าทำให้ป่วยโควิดเพิ่ม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-นายมาริช กรณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาชาดควันยาสูบ (ECST)" และเฟซบุ๊กเพจ "บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร" กล่าวถึงผลวิจัยจากสหรัฐฯ ที่เผยแพร่โดยกลุ่มรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ระบุว่าอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะพบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้น ว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือเสียชีวิตจากโควิด-19 ในกลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เทียบพลอยเฟคนิวส์เรื่องโควิด ทำคนหวาดกลัว เข้าข่ายผิดกฎหมายเผยแพร่ข่าวปลอมหรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร</p>	
<p>มาตรการอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, โปสทูเดย์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, kapook, workpointtoday, bbc, INN, thejournalistclub, thailandplus, sanook, thaipbs, pptvhd36, isaranews</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองสามเสน เขตราชเทวี และแฟลตแปลงจี้ เขตดินแดง เพื่อตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 โดยทีมแพทย์ชนบท และทีมอาสาสมัคร พร้อมขอบคุณจนท.ทุกคนที่พยายามจัดระบบให้ผู้ป่วยเข้าถึง ลดการสูญเสีย จะเตรียมกระจายวัคซีนให้อส.ฉีดให้ได้มากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, พิมพ์ไทย, ศูนย์ข่าวแอฟซิก</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม รพ.สนามแสงแห่งใจ จ.สมุทรปราการ ที่ใช้เวลาสร้างไม่ถึง 1 เดือน เป็นรูปแบบต้นแบบขนาดใหญ่ 6 หลัง รองรับผู้ป่วยได้ 450 เตียง เน้นผู้ป่วยระดับสีเขียวและสีเหลือง หากอาการหนักขึ้นมีรพ.ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รองรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ชื่นชมทีมแพทย์ชนบท 38 ทีมจากทั่วประเทศร่วมดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่ กทม. ตามแนวทางของ ศบค. และ สธ. มั่นใจว่าความสามัคคีของคนไทยจะเป็นพลังของชาติ ให้ไทยสามารถฝ่าวิกฤติโควิด 19 ครั้งนี้ไปได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นายศักดิ์ชัย อุจน์จิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากแจ้งความประสงค์ต้องการเมล็ดพันธุ์พืชหลายร้อยเพื่อนำไปปลูกในโรงงานในการดูแลป้องกันโควิด-19 ให้แก่แรงงาน โดยจากการเปิดให้ลงทะเบียนลอตแรก 100,000 เมล็ดพันธุ์ เพียงวันเดียวมีการจองจนเกินจำนวน จึงได้จัดหาเพิ่มเติมจนครบตามความต้องการของโรงงานที่แจ้งมา 2,400 แห่ง รวม 300,000 เมล็ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>-ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ได้ออกคำสั่งขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการรักษาพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ในรพ.สนาม หรือ hospitel ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลในรพ.ทั่วไป และขยายความคุ้มครองกรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation รวมถึงออกคำสั่งเรื่องการใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ซึ่งยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เสนอภาครัฐระดมแพทย์ พยาบาล เกษียณอายุ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกษียณอายุแล้วมาช่วยงานรักษาผู้ติดเชื้อโควิด โดยมีค่าตอบแทนให้ตามสมควร เชื่อมั่นว่าจะมีแพทย์ พยาบาลเกษียณจำนวนไม่น้อยพร้อมจะเข้ามาช่วยงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-คกก.โรคติดต่อจังหวัด จ.บุรีรัมย์ สั่งล็อกดาวบ้านหนองปรือน้อย ต.สวายจิก อ.เมือง 14 วัน เนื่องจากพบชาวบ้านนำฝรั่ง กิมจูไปขายที่ตลาดใน จ.สุรินทร์ แล้วติดเชื้อโควิด-19 ก่อนจะมาแพร่กระจายสู่สมาชิกในครอบครัวและคนในหมู่บ้านรวม 8 ราย มีทั้งผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และเด็กอายุ 12-14 ปี</p> <p>-จ.อุบลราชธานี ม.จุฬาฯ เปิดศูนย์พักคอยสำหรับกักตัวกลุ่มเสี่ยง 100 เตียง รองรับประชาชนที่เดินทางกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา ระบุ รพ.สนามรองรับผู้ป่วยสีเขียวเต็มหมดแล้ว</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แอลกอฮอลล์ปลอม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (77kaoded, ทวีช่อง 3)</p> <p>-นางศรีนวล วงศ์พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ อสม. ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร้องเรียนว่า ซื้อแอลกอฮอล์ที่ร้านขายยามา 3 แกลลอน หลังจากทดลองนำมาจุดไฟไม่ติด ไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์การตรวจเช็คแอลกอฮอล์พบว่าข้อมูลไม่ตรงกับคำแนะนำ เชื่อว่าเป็นของปลอม จึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ</p>	
<p>ยาเสียสาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, mcot, newtv)</p> <p>-นักเรียนหญิง ม.2 รวมกลุ่มกับเพื่อนเรียนออนไลน์ที่บ้าน ทดลองนำยาแก้ปวดที่มาจากคอลมากินกับน้ำอัดลม จุกๆ มีอาการเหม่อลอย ซ็อก หมดสติ ชักเกร็ง ตัวเขียวคล้ำ ต้องส่งรพ. แพทย์ช่วยชีวิตได้ทัน โพสต์เรื่องราวเตือนใจเป็นอุทาหรณ์</p> <p>ด้าน นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ยาชนิดนี้จัดเป็นยาอันตราย ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดชนิดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก กำหนดให้จำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์และจ่ายในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกิน 20 เม็ด/ครั้ง ห้ามจำหน่ายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เตือนอย่าซื้อมารับประทานเอง และอย่าใช้ยาผิดประเภท เพราะจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้</p>	